

Độc biệt ngày 04 tháng 9 năm 2009 báo Dân Tộc Đông Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đăng bản tin độc t báo Trung Quốc với nhan đề:

“Hội quân Trung Quốc di chuyển tới biên Đông”, trong đó đề cập đến vị cố địa tin 2 quần đảo của Việt Nam là Hoàng Sa và Trường Sa. Mặt khác, trong bản tin có trích dẫn lời viên chủ huy đội tàu, Phó Tư lệnh Hạm đội Nam Hải kích động binh sĩ rằng: “Bắt kẻ binh sĩ hàng hay binh sĩ bỏ o và đảo, đều có chung một số mệnh là bỏ o và lợi ích quốc gia, hy vọng các binh sĩ tiếp nhận nhiệm vụ biên cương trên biển phía Nam Trường Sa”.

Tờ báo chủ đăng tin mà không có một bình luận hay phản ứng nào làm cho bất cứ người đọc nào cũng có thể hiểu báo đã gián tiếp thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Điều độc biệt nghiêm trọng ở đây là tiếng nói của Đảng, Nhà Nước và Nhân Dân Việt Nam. Vậy thì có phải Đảng, Nhà Nước và Nhân Dân Việt Nam đã gián tiếp thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc không?

Bản thân câu chuyện đã nói lên tất cả, có lẽ không cần bình luận nhiều và tôi chỉ có thể nói rằng vị cố này sẽ làm tổn hại đến Đảng, Nhà Nước và Nhân Dân ta, ngoài ra là Trung Quốc đưa vào đây để làm bằng chứng cho vị cố tranh chấp biển Đông với ta thì sao?

Sau khi biết tin tôi có gửi điện đến đồng nghiệp đây nóng báo Dân Tộc Đông CSVN để chủ t vấn và phản đối; sau nhiều lần gửi không có người trả c (cả trong giới hành chính) cuối cùng ngày hôm sau thì cũng đã gửi người trả c. Tôi đặt nhiều câu hỏi như người này chủ có một câu trả lời là không biết, riêng nguyên nhân vị cố thì cho biết do lợi ích kinh tế (?). Trả lời như vậy chủ thuyết phục bên nào vậy sau khi tôi lên thì phải gửi ngay, đồng nghiệp khi người khác phát hiện đã mấy ngày rồi mới gửi b.

Nhân đây cũng xin nhắc lại: Thứ gian gửi đây một số báo nước ta có thể do sự suất hay nguyên nhân nào đó trong bản tin đã có nội dung ý không có lợi cho nước ta mà có lợi cho nước ngoài và biên giới hiểm họa.

Như vậy nội dung sai sót này là có tính chất hậu quả và nước ngoài ở đây là Trung Quốc (?). Đó là sự trùng hợp kỳ lạ.

Có sự trùng hợp nữa là nội dung sai sót này xảy ra trong bối cảnh giới Việt Nam và Trung Quốc đang có tranh chấp về biển Đông trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa (chính chủ trong bối cảnh đó báo nào cũng phải thừa nhận khi đưa tin).

Những vị phạm có hậu quả hậu quả về nội dung trùng hợp lạ lùng làm cho người đọc khó tin đó là sự suất.

Với cách một công dân, một đồng viên, tôi không thể phản đối vị cố làm nhiệm vụ này của nội dung người có trách nhiệm ở báo Dân Tộc Đông Cộng Sản Việt Nam và kiến nghị:

1. Báo Dân Tộc Đông Cộng Sản Việt Nam phải công khai đăng lời giới thích rõ ràng, trung thực sự vị cố cũng như đăng lời xin lỗi trên 80 triệu người dân Việt Nam (dĩ nhiên trừ bản phản báo Trường Sa, chủ tịch Nhân Dân đã lỗi một và chủ tịch lỗi một).

2. Nếu có đề cập sự vụ thì xâm phạm an ninh quốc gia hay thì hình thức nào thì đồng nghiệp khi tiếp xúc án đề tội t nên gửi những kẻ đồng nghiệp sau này cho dù đó là ai, chủ c vụ gì (nếu có làm tay sai cho nước ngoài thì tội t nên gửi là biển pháp tội t).

Nếu chủ đưa một lý hình thức cũng phải xử lý hành chính nội dung cá nhân và tiếp thu một cách nghiêm minh, độc biệt đội và Tiếng biên tiếp Đào Duy Quát.

T&#225;c Gi&#7843;: H Quang Huy

Th&#7913; S&#225;u, 18 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2009 13:34

---

Đồng lý tôi uy tín cho Đồng, Nhà Nước và góp phần gìn giữ biên cương và bình ổn, đồng nghiệp các cơ quan chức năng không thể bỏ qua vụ này, mà phải giải quyết dứt khoát (tuyệt nhiên phải đúng pháp luật, có lý có tình, không xem nhẹ cũng không trơ m trở ng hóa). Nếu làm được như thế thì dân sẽ tin Đồng, Nhà Nước hơn, còn không làm được như thế thì...

Kết quả xử lý công thông tin công khai, riêng rãi để làm gương cho mọi người và đồng nghiệp dân được biết.

Nhân đây tôi đồng nghiệp mọi công dân Việt Nam không phân biệt địa phương xã hội, trình độ, đồng nghiệp ty, mức thu nhập dù trong nước hay nước ngoài, hãy đoàn kết đấu tranh (trong khuôn khổ cho phép của pháp luật VN) không khoan nhượng, đấu tranh quyết liệt với bất cứ việc làm nào có thể nguy hại cho an ninh quốc gia, nhân dân nước ta. Mọi người nói chuyện giải quyết được thì hiểu người nói, hàng trăm người, hàng nghìn thậm chí hàng triệu người nói cũng phải giải quyết được.

Đây chính là thu nhập là ý kiến của một công dân, một đồng viên góp ý cho cơ quan có thẩm quyền của Đồng, Nhà Nước theo Điều 2 và Điều 4 Luật Báo chí mà thôi. Xin các cơ quan chức năng đồng ý cho tôi là phần đồng ý hay tôi danh tiếng. Sẽ làm tốt! (nhưng không vì thế mà làm ng).

Nha Trang ngày 10 tháng 9 năm 2009

Người gửi

H Quang Huy Địa chỉ: TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

ĐT: 0905029813

Email: [HQuang48@yahoo.com.vn](mailto:HQuang48@yahoo.com.vn)